

TRAO TẶNG HUY HIỆU...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng.

cán bộ lãnh đạo tỉnh hôm nay luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi trước, trong đó có đồng chí Đặng Trọng Thăng, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm, kết thù và phát huy những thành quả nhất để đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Đặng Trọng Thăng luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

THỰC HIỆN TỐT VIỆC SẮP XẾP...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

UBND các huyện đã xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi niêm yết danh sách chủ trì tối thiểu 30 ngày, UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ đồng thuận cao, bình quân đạt 99,41%. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp, UBND các xã trình HĐND cùng cấp thông qua một số nội dung liên quan đến đề án, phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Cùng với đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04, ngày 15/5/2024 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối xử do thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật; phù hợp với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị của tỉnh; phù hợp với thực tiễn địa phương và làm tiền đề quan trọng cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ĐVHC sau sắp xếp; đồng thời, bảo đảm sự nối tiếp phù hợp với phương án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, sẽ chỉ đạo rà soát, đánh giá lại quá trình thực hiện để hoàn thiện báo cáo, giải trình rõ từng nội dung theo yêu cầu. Đồng chí mong muốn Bộ Nội vụ và các bộ, ngành quan tâm, tiếp tục hỗ trợ để Thái Bình thực hiện thành công việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thái Bình đã triển khai thực hiện tốt, chỉ đạo thực hiện sớm, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Trung ương về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Công tác tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, hoàn thiện báo cáo giải trình, trong đó làm rõ đối với những xã có yếu tố đặc thù chưa thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, phương án sắp xếp giai đoạn tiếp theo; lộ trình bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đối xử do sắp xếp ĐVHC cấp xã; phương án xử lý trụ sở, tài sản công; các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những xã xây dựng nông thôn mới thực hiện sắp xếp... UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với Bộ Nội vụ bảo đảm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để án sắp xếp ĐVHC cấp xã bảo đảm thời gian quy định.

\* Trước đó, sáng ngày 4/7, đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã khảo sát việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tại huyện Quỳnh Phụ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Nghiễm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Sau khi thực hiện thành công việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đối với 2 xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Châu thành xã Châu Sơn, giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 11 ĐVHC cấp xã. Do 7 ĐVHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phát triển thành ĐVHC đô thị giai đoạn 2023 - 2025 và xã Quỳnh Lâm có vị trí địa lý đặc thù nên huyện Quỳnh Phụ thực hiện sắp xếp 3 xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Xá, Quỳnh Bảo thành ĐVHC mới với tên gọi Trang Bảo Xá. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận cao của nhân dân, tỷ lệ cử tri đồng thuận sáp nhập đạt 100%. Các bước đề nghị trung ương phê duyệt, ra quyết định công nhận xã mới đã được hoàn thiện.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã dành nhiều thời gian khảo sát, đánh giá thực tế tại 2 xã Quỳnh Trang và An Đông; thăm xã An Thái - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

TẬP TRUNG THẢO GIÕ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị của tỉnh và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời và đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập, từ đó được quan tâm chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân. Kỳ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đạt được kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt ngay từ đầu năm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành.

Các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt thấp so với kế hoạch; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh, giải thể; giá trị tăng thêm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài...

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến của các đại biểu đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật trong công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua.

CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/7, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và phương án diễn tập thực binh. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, Trưởng ban Tổ chức diễn tập chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

VIETTEL THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đánh giá cao những kết quả của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Viettel Thái Bình đã luôn tiên phong trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí đề nghị Viettel Thái Bình giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, bảo đảm an toàn, vững chắc về hạ tầng mạng lưới để duy trì dịch vụ có giá trị và chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh; sớm hoàn thành chuyển dịch thuê bao di động từ sim 2G lên 4G, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công, giao dịch trên môi trường mạng với tốc độ cao. Tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương trong phát triển hạ tầng số, xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa sức sáng tạo, cung cấp các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của Viettel Thái Bình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao cờ thi đua cho Viettel Thái Bình và khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viettel Thái Bình.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

vào các văn bản kỷ họp; hoàn thành tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri 8 huyện, thành phố. Hiện công tác chuẩn bị vẫn đang được Thường trực HĐND thực hiện tập trung chỉ đạo thực hiện tích cực, bảo đảm quy định của pháp luật. Đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí trung ương và địa phương tuyên truyền đầy đủ, khách quan, kịp thời, toàn diện các nội dung, chương trình kỳ họp, trong đó có việc thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tổ chức tuyên truyền, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đăng tải bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Sau kỳ họp, tổ chức tuyên truyền kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, hoạt động tiếp xúc cử tri, việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến của các đại biểu đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật trong công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho phục hồi và phát triển sản xuất; phải tháo gỡ thực chất khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thủ tục hành chính, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện về hạ tầng phục vụ sản xuất. Tập trung giải quyết nhanh gọn, kịp thời thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án đã có kế hoạch đưa vào hoạt động trong năm cuối năm 2024 nhằm giúp các cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động, tạo ra giá trị mới đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể đối

với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án này. Khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tình trạng đình trệ và chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua. Tập trung giải phóng mặt bằng ở các địa phương thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, các cơ chế, chính sách của tỉnh; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo ra động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Với những chính sách không còn phù hợp hoặc không phát huy tác dụng cần kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cũng như xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ. Đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công

tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong giải quyết các tồn tại, vi phạm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, tồn tại, đặc biệt là những vi phạm, sai phạm để chấn chỉnh, xử lý. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, kịp thời xử lý Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có chủ trương, giải pháp thúc đẩy việc thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét và thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới phía đông nam xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình. Dự án có quy mô 436.092,9m<sup>2</sup>, quy mô dân số khoảng 7.400 người, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 3.834 tỷ đồng. Dự án bao gồm các công trình nhà ở, công trình công cộng, tạo không gian sống gần gũi với thiên nhiên, hấp dẫn dân cư, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, khớp nối với hệ thống hạ tầng hiện có; đáp ứng các nhu cầu về nhà ở tiện ích đô thị, hạ tầng dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Cuộc diễn tập diễn ra ngay sau khi Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội ban hành, vì vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, quy mô của cuộc diễn tập. Bộ CHQS tỉnh chủ động rà soát, kiểm tra việc hoàn thiện các văn kiện liên quan, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp trên. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các hệ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập,

TIẾN ĐẠT



Đồng chí Phạm Văn Nghiễm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Viettel Thái Bình.

Kết quả ban đầu triển khai mô hình chăm sóc và điều trị viêm gan virus tại tuyến y tế cơ sở

Sáng ngày 4/7, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess (BIDMC) tổ chức hội thảo đánh giá kết quả ban đầu triển khai mô hình chăm sóc và điều trị viêm gan virus tại tuyến y tế cơ sở. Dự hội thảo có lãnh đạo sở y tế các tỉnh: Thái Bình, Phú Thọ và đại diện Viện Chiến lược và chính sách y tế, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, BIDMC. Trải qua các giai đoạn: chuẩn bị, khảo sát, đồng thiết kế, đến nay dự án tăng cường sàng lọc, chuẩn đoán, chăm sóc và điều trị viêm gan tại tuyến y tế cơ sở đang ở giai đoạn triển khai thử nghiệm tại huyện Quỳnh Phụ, Tiên Hải. Tính đến ngày 30/6, thông qua mô hình chăm sóc và điều trị viêm gan tại tuyến y tế cơ sở đã sàng lọc viêm gan virus cho hơn 12.490 người, phát hiện hơn 490 người mắc, trong đó kết nối điều trị cho 284 người. Bên cạnh đó, phác đồ, quy trình chuyên môn cho xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị viêm gan B, C được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế, 3 khóa đào tạo đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 nhân viên y tế. Từ tháng 1/2024, thuốc và vật tư tiêu hao được đầu tư và phân bổ về các bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải chính thức thiết lập dịch vụ chẩn đoán, điều trị viêm gan B, C được bảo hiểm y tế thanh toán từ tháng 3/2024... Từ kết quả ban đầu đã đạt được, dự kiến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng dự án tại huyện Vũ Thư và Hưng Hà. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, thách thức và bài học trong triển khai dự án, mô hình, đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

HOÀNG LANH